

25 năm ấy biết bao ân tình

■ HẢI ĐÔNG

C háng đường một phần tư thế kỷ, Câu lạc bộ quan họ Mười Nhớ do nghệ sĩ Quý Thăng sáng lập và dù đất đã là “địa chỉ” tin cậy, là nơi “gieo mầm” tình yêu quan họ với những người con xa xứ đang học tập, sinh sống, công tác tại TP Hồ Chí Minh. Thầy, trò đang cùng nhau hướng đến lễ kỷ niệm 25 năm thành lập vào ngày 16/4 tới.

Để duy trì một câu lạc bộ trong thời gian dài đã khó thì việc gây dựng “thương hiệu” cho một câu lạc bộ quan họ trên mảnh đất vốn dĩ không có “đất” cho nó càng khó khăn gấp bội. Nhưng với tình yêu quê hương tha thiết cùng trách nhiệm với dân ca quan họ, nghệ sĩ Quý Thăng đã làm sáng quan họ trên đất phương Nam. Với những nỗ lực, quyết tâm, thời gian qua Mười Nhớ đã biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn được truyền hình trực tiếp và đặc biệt từ sự lan tỏa của câu lạc bộ, hiện nay đã có hàng chục câu lạc bộ đàn và hát quan họ được thành lập ở TP Hồ Chí Minh cũng như ở các tỉnh lân cận,



Nghệ sĩ Quý Thăng (thứ hai từ phải sang) cùng NSUT Kiều Hưng (thứ tư từ phải sang) và các thành viên trong lễ kỷ niệm 20 năm Câu lạc bộ Mười Nhớ. Ảnh: NVCC

như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng...

Nhớ lại thời gian đã qua, nghệ sĩ Quý Thăng bùi ngùi: “Có được kết

quả hôm nay là nhờ sự đùm bọc, giúp đỡ chân tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh,

Trung tâm Văn hóa quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh)... và đặc biệt là sự yêu thương, chở che của nhân dân thành phố mang tên Bác. Chính vì thế trong dịp này, tôi muốn làm một lễ kỷ niệm thật sự trang trọng, gần gũi, ấm tình quê hương như một lời tri ân đến tất cả mọi người. Ngoài biểu diễn các ca khúc “Tìm trong chiều hội Lim”, “Làng quan họ quê tôi”, Mười Nhớ sẽ thể hiện các bài hát “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Lúng liếng”, “Lý cây đa”... theo lời cổ nhưng theo phong cách mới và đặc biệt là hát bài “Sài Gòn gửi Thăng Long” - một bài quan họ do tôi đặt lời mới”.

Đến giờ phút này mọi khâu chuẩn bị gần như đã hoàn tất, nghệ sĩ Quý Thăng vui mừng khi nhận được sự đồng ý đến dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và một số nghệ sĩ thân thiết đã đồng hành cùng Mười Nhớ trong thời gian qua, như: NSND Trần Hiếu, NSUT Quý Tráng, NSND Vương Duy Biên, NSND Quốc Trọng, NSND Thúy Hương... Với ông, đó thật sự là nguồn cổ vũ lớn lao để ông vững tin vào con đường hoạt động nghệ thuật nhiều gian khó, nhọc nhằn phía trước.